



# จุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



นางสาวพรทิพย์ กักดินอก  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา



[www.nypolytech.ac.th/info](http://www.nypolytech.ac.th/info)



โทรศัพท์ / โทรสาร 0349-852-05



Line : npt2562

จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 127 เดือน กันยายน 2566 รวบรวมและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์

## วันที่ 1 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางวราภรณ์ วิวัฒน์ชานนท์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าศึกษาคุณงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการทำงาน พัฒนาแนวคิด และเรียนรู้กระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อบึงอู่ปลั้ม)



## วันที่ 4-5 กันยายน 2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนผลการปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษา" (โครงการในพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 9) ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2566 เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม รู้หน้าที่ รู้ศักยภาพของตนเอง มีน้ำใจช่วยเหลือกันมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และประพฤติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง เคารพในสิทธิผู้อื่น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พิธีเปิดโดยเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) ดร.สาโรจน์ ขจรจันทะ นายกษัตริย์การอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4 ดร.รัชชัย อยู่พานิช ว่าที่ ร.ต. ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม

ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





## วันที่ 6 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ มอบนางมาลี จุติยนต์ หัวหน้างานบุคลากร จัดประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



## วันที่ 6 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ มอบนางลัดดา กุลชกร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 15 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรับทราบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



## วันที่ 6 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นางวราญุภัทร์ วิวัฒน์ชานนท์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ นางสาวกนกวรรณ เตยศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาจันทน์หอมคาเฟ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่เป็นอุปถัมภ์) เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการทำงาน พัฒนาแนวคิด และเรียนรู้กระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





## วันที่ 6 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมฯ ดำเนินโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



## วันที่ 7-9 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา สมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน) ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566 ณ ห้องทวารวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม



## วันที่ 7-9 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ(งบลงทุน) ณ ห้องทวารวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม



## วันที่ 9 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปี 2566 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





## วันที่ 12 กันยายน 2566

นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นประธาน นายชาติรี สุวรรณนที ข้าราชการบำนาญ กรรมการ และ ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กรรมการ ณ ห้องประชุมสมาคม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม



## วันที่ 12 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางมาลี จุติยนต์ หัวหน้างานบุคลากร ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Application canva และผลิตสื่อนำเสนอประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง ว. PA โดยนายณฐนน ศิริโสภณ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และนางสาวจิรภิญญา ศิลปศาสตร์พิริยะ ช่วยงานหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



## วันที่ 13 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำนางสาวกนกวรรณ เตยศิริ หัวหน้าศูนย์อาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่ พร้อมทีมงานจันทน์หอมคอฟฟี่ จัดบูชาแพจันทน์หอมคาเฟ่ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้น "กาแฟอาชีวะจันทน์หอมคอฟฟี่" และบริการเครื่องดื่ม ในพิธีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการเครือข่ายอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้การขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ โดยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ดำเนินการโดย กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ณ ห้องประชุมรอยัลเจมส์ โรงแรมสนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์ นครปฐม





**วันที่ 14 กันยายน 2566**

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายมนตรี พรหมประทีป หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ดำเนินโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix It จิตอาสา ปิงบประมาณ 2566 โดย นายวสุกฤต กิตติญาณปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



**วันที่ 14 กันยายน 2566**

นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมมอบนโยบาย การศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



**วันที่ 19 กันยายน 2566**

การประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 โดยนายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประธาน นางสาวนิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ ,นางวาสนา อมรฤทธิ์ กรรมการ และนางมาลี จุฑิตยนต์ หัวหน้างานบุคลากร กรรมการ ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





## วันที่ 20 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น "เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม ตัวแทนจังหวัด" ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครปฐม โดย ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร ณ ห้องโดมอนด์ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม



## วันที่ 20 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมฯ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศและคัดเลือกกรรมการชมรม ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการคนเก่งมีความสุข งบประมาณ 2566



## วันที่ 20 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมฯ ดำเนินกิจกรรมที่ช่วยน้อง ภายใต้โครงการคนเก่งมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง ณ โรงเรียนวัดหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม



## วันที่ 21 กันยายน 2566

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา หัวหน้างานกิจกรรมฯ ดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการคนดี มีความสุข ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม





**วันที่ 26 กันยายน 2566**

การประชุมข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยนายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นประธาน และนายชาติ สุวรรณนที ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ นายวิบูลย์ ชีโนเรศโยธินกุล ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ นายประดิษฐ์ เลิศโพธาวัฒนา ครู วิทยาลัยนานาชาติการพิเศษ เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



**วันที่ 27 กันยายน 2566**

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



**วันที่ 28 กันยายน 2566**

นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ. 2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

